
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2565 

วันที่   29   พฤศจิกายน   2565   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ ช่ือ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายสุชาติ  บุญแสง ประธานสภาฯ สุชาติ  บุญแสง  
2 นายศุภยศ  สังเมียน รองประธานสภาฯ ศุภยศ  สังเมียน  
3 นายพลนฤทธิ์  ทองรุต สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 พลนฤทธิ์  ทองรุต  
4 นางสาวจริญา  แก้วขุนจบ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 จริญา  แก้วขุนจบ  
5 นางณภารวี  เกษมศรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ณภารวี  เกษมศรี  
6 นายตวรรษชัย  อินเสนี สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 ตวรรษชัย  อินเสนี  
7 นายสุดใจ  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 สุดใจ  สงทิพย์  
8 นายวิราย  สงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 วิราย  สงทิพย์  
9 นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2 สมภรณ์  สุวรรณนากิจ  
10 นายชวลิต  พูนนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ชวลิต  พูนนวล  
11 นายกัมพล  สุขเอก เลขานุการสภาฯ กัมพล  สุขเอก  

     
 ผู้ไม่เข้าประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายวิรัตน์  ทองเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 วิรัตน์  ทองเจริญ         ลา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิติธร   ทองชิต นายกเทศมนตรี นิติธร   ทองชิต  
2 นายจิรพงศ์      สงแสง รองนายกเทศมนตรี จิรพงศ์   สงแสง  
3 นางนิตยา   ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรี นิตยา   ศรีเพชร  
4 นายธเนศ   ทิพย์สมบัติ เลขานุการนายกฯ ธเนศ   ทิพย์สมบัติ  
5 นายประเสริฐ   หมานมา ที่ปรึกษานายกฯ ประเสริฐ   หมานมา  
6 นายกฤษกร   บุษบงก์ ปลัดเทศบาล กฤษกร   บุษบงก์  
7 นายบำรุง   หนูอักษร ผอ.กองช่าง บำรุง   หนูอักษร  
8 นางวิไลวรรณ  หนูทอง ผอ.กองคลัง วิไลวรรณ  หนูทอง  
9 นางสาวจิประภา  ตุ้งแก้ว นักจัดการฯ จิประภา  ตุ้งแก้ว  
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เริ่มประชุม 10.00 น. 

 
ประธานสภาฯ  
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ  
 
 
นายวิราย  สงทิพย์ 
สมาชิกฯ 
 
ประธานสภาฯ  
 

 เมื่อสมาชิกสภามาพร้อมเพรียงกันแล้ว  และครบองค์ประชุมเชิญบริหารฯ  จุดธูปเทียน
หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยและขอเปิดประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2565   และเริ่มประชุมไปตามวาระตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้ว 
 
เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 3)      

พ.ศ.2565 รายละเอียดต่างๆ ได้ แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วตามเอกสารแนบ 
1.2 นายวิรัตน์  ทองเจริญ   สมาชิกสภาฯ  เขต 2  ลาประชุม 
 
รับทราบ 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจำปี 
2565  วันที่  9  กันยายน  2565   
 
     มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ  ได้อ่านรายละเอียดการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้สมาชิก
รับทราบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 
     รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 วันที่  9  กันยายน 
พ.ศ. 2565  เวลา  10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวังนั้น  ฝ่ายเลขานุการ
ฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (ข้อ33) 
 
     สมาชิกสภาฯ  จะรับรองรายงานการประชุมหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ไม่สมบรูณ์
อีกหรือไม่  หากไม่มีเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     กระผมได้ตรวจสอบดูแล้ว  เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้วและไม่มีข้อความใดจะต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมอีกครับ 
 
     เมื่อไม่มีข้อความใดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมและเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว  จะได้ขอมติ
รับรองรายงานการประชุม 
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มติที่ประชุม 
 

 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 
ประธานสภาฯ 

 
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 

 
รับรอง        10  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  -   เสียง 
งดออกเสียง  1   เสียง 
 
 
 
 
 
 

 
กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว (ถ้ามี) 
-ไม่มี- 
 
เรื่องที่เสนอใหม่ 
     5.1  ญัตติเรื ่องการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณประจำปี      
พ.ศ. 2566    
 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง เสนอครับ 
 
     เรียนประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอญัตติ
เรื่อง การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์   ค่าครุภัณฑ์งบลงทุน  เพื ่อจัดซื ้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกมัลติฟังก์ชั่น                      
( Inkjet  Printer )  จำนวน 1  เครื่อง  ราคา 27,000.- บาท  โอนลดจากหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ   งบดำเนินงาน แผนงานเคหะและชุมชม  งานบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน จำนวน  27,000.-  บาท   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว 
 
     เชิญสมาชิกสภาฯ  อภิปรายญัตติที่เสนอ 
     การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566 
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย  ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบญัตติเรื่องการโอน
งบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566    
      
เห็นชอบ       10  เสียง 
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มติที่ประชุม 
 

 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกฤษกร  บุษบงก์ 
ปลัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
                  
 
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง 

ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 
 
     5.2 ญัตติเรื่องระเบียบสภาเทศบาลตำบลสมหวังว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักการ
และเหตุผล  และได้เสนอบันทึกตามเอกสารให้กับสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้ศึกษา แล้วนั้น 
     ขอเชิญ   นายกฤษกร  บุษบงก์  ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง ชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้
สมาชิกสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและเข้าใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ญัตติเรื่องระเบียบ 
เรื่องระเบียบสภาเทศบาลตำบลสมหวังว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  นั้น  ถือว่าเป็นระเบียบที่ได้มีการคัดมาจากตัวอย่างซึ่ง
ระเบียบนี้ได้มีการตรวจสอบแล้ว  และสมบูรณ์  สมาขิกสภาฯ   สามารถลงมติ  เพ่ือ
เห็นชอบและประกาศใช้ตราเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
 
     สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติเรื ่องระเบียบสภาเทศบาลตำบลสมหวังว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565    โปรดยกมือ 
 
เห็นชอบ       10  เสียง 
ไม่เห็นชอบ     -  เสียง 
งดออกเสียง    1  เสียง 
      
เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
     6.1  คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  จำนวน 2  คน   
 
     เชิญนายกเทศมนตรีตำบลสมหวังชี้แจง  เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 คน  เชิญครับ 
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นายวิราย   สงทิพย์ 
สมาชิกสภาฯ 

 
ประธานสภาฯ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
นางณภารวี   เกษมศรี 
สมาชิกสภาฯ 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
นายพลนฤทธิ์   ทองรุต 

     เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบ
นายกเทศมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยตำแหน่งอยู่
แล้ว   และการคัดเลือกสมาชิกสภาฯท้องถิ ่น เพื ่อแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพนั ้น เป็นการเหมาะสมและสมควรเพื ่อเป็นการสนับสนุนงาน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ ่น  และบริหารงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ตามงาน
หลักประกันส ุขภาพ และสมาชิกสภาฯ  สามารถเสนอชื ่อสมาชิกสภาฯ เพื ่อเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 2 คน  
 
     เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอ
นายกัมพล  สุขเอก  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ 1 
 
     ขอผู้รับรองจำนวน  2  ท่าน 

1. นายสมภรณ์   สุวรรณนากิจ  สมาชิกสภาฯ เขตที่  2  ขอรับรอง 
2. นายชวลิต   พูลนวล           สมาชิกสภาฯ  เขตท่ี 1  ขอรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ต่อไปจะเป็นการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ  เพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพคนที่ 2 
 
     เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันขอเสนอ
นางสาวจริยา   แก้วขุนจบ  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คนที่ 2 
 
     ขอผู้รับรองจำนวน  2  ท่าน 

1. นายพลนฤทธิ์  ทองรุต  สมาชิกสภาฯ เขตที่  2  ขอรับรอง 
2. นายสุดใจ  สงทิพย์      สมาชิกสภาฯ  เขตท่ี 1  ขอรับรอง 

     ต่อไปจะมีผู้เสนอชื่ออีกหรือไม่เชิญครับ   เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ 3 ถือว่า 
นายกัมพล  สุขเอก และนางสาวจริญา   แก้วขุนจบ  ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
     สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอปัญหา ผ่านสภาไปยังฝ่ายบริหาร  เชิญครับ 
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สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมภรณ์  สุวรรณนากิจ 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
นายวิราย  สงทิพย์ 
สมาชิกสภาฯ 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้ฟังปัญหา
จากพี่น้องประชาชนหมู่ที ่ 2  เนื่องจากถนนสายวังลี – เขาขันหมาก เป็นหลุมเป็นบ่อ
ลำบากต่อการเดินทาง ขอฝากไปยังฝ่ายบริหารและขอคำปรึกษาคณะผู้บริหาร ถนนสาย
บ้านคลองลำในพี้นที่หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 7 เป็นหลุมเป็นบ่อลำบากในการสัญจรต่อพี่น้อง
ประชาชน แต่ถนนอยู่ในความรับผิดชอบของชลประทาน  ฝ่ายบริหารจะมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 
 
     สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอปัญหา ผ่านสภาไปยังฝ่ายบริหาร  เชิญครับ 
 
     เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ปัญหาทุกอย่างมี
เยอะ  อยู่ที่ฝ่ายบริหารจะหาแนวทางแก้ไขต่อไป   และผมขอชื่นชมฝ่ายบริหารที่สามารถ
นำงบประมาณมาจากภายนอกเพ่ือการพัฒนาตำบลสมหวังทำได้อย่างดี  และสมบูรณ์ดี 
 
     สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอปัญหา ผ่านสภาไปยังฝ่ายบริหาร  เชิญครับ 
 
     เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมมีข้อหารือ 
ถนนสายในวังจนถึงรอยต่อหมู่ที่ 7 ตำบลชะรัด ในเรื่องของไฟฟ้าเพื่อการเกษตร อยากให้
ฝ่ายบริหารได้ติดตามเรื ่องที ่ส่งไปยังการไฟฟ้า เขต3 จังหวัดยะลาด้วย  เพราะจะมี
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนของหมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4  และขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ทำการ
ขุดลอกคูระบายน้ำ พ่ีน้องในพ้ืนที่ได้รับความสะดวกและน้ำก็ยังไม่ท่วม ขอขอบคุณครับ 
 
     มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกครับ ถ้าไม่มีขอเชิญนายกชี้แจง 
 
 
 
 
 
 
          เรียนประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนาย
นิติธร  ทองชิต   นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง   ในส่วนของปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชนตามที่สมาชิกสภาฯ  ได้เสนอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สายวังลี – เขาขันหมาก 
เดิมถนนสายนี้ทางเทศบาลได้จัดงบประมาณของงบอุดหนุน  ได้ดำเนินการเอาไว้แล้วแต่ยัง
ไม่ได้รับงบประมาณที่ได้เสนอไป แต่จะทำการส่งเสนอของบประมาณประจำปี  ทุกๆ ปี แต่
การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น  เรามีงบประมาณทางกองช่างเพื่อจะซื้อ
วัสดุหินคลุก เราต้องรอสถานการณ์ เพราะในช่วงเวลานี้น้ำท่วมอาจจะทำให้หินที่นำไปถม
อาจจะถูกซัดหายไปหมด อาจจะทำให้สูญเสียงบประมาณไปเปล่าๆ ได้   แต่จะสั่งการให้
กองช่างออกไปสำรวจอีกครั้ง  ในส่วนเรื่องของถนนชลประทานในหมู่ที่ 5  ถือว่าเป็นการ
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ประธานสภาฯ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โชคดีท่ีทางชลประทานได้ทำถนนลาดยาง  เพ่ือความสะดวกของพ่ีน้องประชาชนและได้ลด
ในงบประมาณของทางเทศบาลตำบลสมหวังด้วย  ในส่วนหมู่ที่ 1  ที่ทางสมาชิกได้เสนอยัง
ไม่มีหนังสือเป็นทางการจากชลประทาน  แต่หลังปีใหม่น่าจะมีการถมหินคลุกสาย
ชลประทานในหมู่ที่ 1  -  หมู่ที่ 7  แต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหา 
ให้กับพี่น้องประชาชนได้  ส่วนถนนสายบ้านนายเทียมเราได้ดำเนินการแก้ปัญหาเรียบร้อย
แล้ว โดยมีการวางท่อระบายน้ำและลงหินคลุก เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ  ที่ไหลผ่าน
บนถนน 
     ในเรื่องการไฟฟ้า  เพื่อการเกษตรสายในวัง ทางเทศบาลได้ทำหนังสือ ในปีงบประมาณ 
ปี พ.ศ. 2564   ได้ส่งไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพัทลุง  เพื ่อประสานไปยัง
ส่วนกลาง  ทางเราจะได้สอบถามและติดตามต่อไป  ในส่วนของการขุดลอกคูระบายน้ำเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาถือได้ว่าได้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้ดี
และครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ยอดเงินประมาณ  190,000.- บาท  และการซื้อทรายเพ่ือป้องกัน
น้ำเข้าบ้าน 
     การสร้างถนนคอนกรีตสายหน้าวัดหวัง กำลังดำเนินการก่อสร้างเกือบจะ 100%  แล้ว 
จะสั่งการให้ทางกองช่างสำรวจต่อไป 
 
     สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และได้ถือว่าการประชุม
ครบทุกวาระการประชุมที่ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบ      
     สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที ่4   ครั้งที่ 1 ประจำปี  2565   ก็ได้
ผ่านไปด้วยดีตามวาระการประชุม  และผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าร่วม
ประชุมและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมและผ่านไปด้วยดี
ผมขอปิดประชุม 
   
ปิดประชุมเวลา 11.30    น. 
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ลงชื่อ        กัมพล  สุขเอก            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายกัมพล  สุขเอก) 
   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 
 
ลงชื่อ       วิราย  สงทิพย์             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายวิราย  สงทิพย์) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงชื่อ        ชวลิต  พูนนวล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายชวลิต  พูนนวล) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงชื่อ        ตวรรษชัย  อันเสนี      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นายตวรรษชัย  อันเสนี) 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
ลงชื่อ        สุชาติ  บุญแสง         ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           (นายสุชาติ  บุญแสง) 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง 
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